



๒. การอธิษฐานของให้ศักดิ์สิทธิ์

โดย

ลูกคุณแม่มคนหนึ่ง รวบรวม

ก. การอธิษฐานของทั่วไป เป็นที่ทราบในบรรดาลูกหลานและศิษย์ ของคุณแม่บุญเรือน โทงบุญเต็ม ในคณะสามัคคีวิสุทธิทุกคนว่า ท่านเป็นผู้มีพลังใจอันสูงส่ง มีสติจะทั้งกาย วาจา และใจ ด้วยการบำเพ็ญเพียรมีสัมมาปฏิบัติ ผึกหัดจิตใจมาเป็นเวลานานทำให้ท่านสำเร็จฉาน ๔ และอภิญา ๖ ยังผลให้ท่านสามารถรวมพลังใจ (power of mind) ให้มีร่วมอยู่ในจุดเดียว เกิดเป็นอำนาจลึกลับ (occult power) ยังผลให้ท่านมีวาจาสิทธิ์อันอมตะ อาจอธิษฐานสิ่งของที่ปรารถนา ให้กลับเป็นของทิพย์ได้ดังประสงค์ โดยเฉพาะก็คือ ยาทิพย์ การอธิษฐานของต่าง ๆ ของท่าน มีทั้งที่ท่านอธิษฐานเอง และที่ผู้อื่นนำไปให้ท่านอธิษฐาน ของต่าง ๆ เหล่านี้มี ปูน ไซล พริกไทย สาคุ น้ำ ผลไม้ต่าง ๆ ทุกชนิด รวมทั้งข้าว กับข้าว หรืออาหารอื่น ๆ อีกด้วย เมื่ออธิษฐานเสร็จ ของเหล่านั้นจะกลายเป็นยาทิพย์ ถ้าเป็นของทาได้ คือ ปูน ก็ทาแก้และกันโรครภัยต่าง ๆ ได้ ถ้าเป็นพวกอาหารหรือของรับประทานได้ ก็ใช้รับประทานกันและแก้โรคทุกชนิด รวมทั้งทำให้เกิดมงคลทุกด้าน มีอายุยืน และอื่น ๆ อีกหลายประการ นอกนั้นท่านยังอธิษฐานของอื่นไว้อีกเช่น หินข้าวตอกพระร่วง คีลาน้ำ เพื่อใช้ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น และยังอธิษฐานของใช้อื่น ๆ อีกนานาชนิด

ถ้าเป็นการอธิษฐานของใหญ่ ๆ หรืออธิษฐานของพิเศษ เช่นอธิษฐานมะม่วงให้ออกช่อในเวลาผิดฤดูกาลเช่นนี้ ท่านมักทำวิบัติส่นากัมมัฏฐานพิเศษ เข้านิโรธตามเวลาที่ท่านกำหนด จนที่สุดก็เกิดผลดังที่ท่านปรารถนา

ข. คำอธิษฐานและวิธีการ ท่านอาจอธิษฐานวันใดเวลาใดก็ได้ แต่ในวันชุมนุมศิษย์สามัคคีวิสุทธิสวคมนต์วันเสาร์ ทุกครั้งที่บ้านสามัคคีวิสุทธิ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ และบ้านพระโขนงนั้น ท่านมักอธิษฐานของให้ลูกหลานและศิษย์ ในวันทำพิธีสวคมนต์นั่นเอง

วิธีการของท่านเวลาอธิษฐาน ท่านเพิ่งมองไปที่ของต่าง ๆ ใช้นิ้วชี้ไป ณ ของนั้นแล้วปลงด้วยคำอธิษฐานของท่านว่า

“ข้าพเจ้าสมมุติว่า บุญเรือน โตงบุญเต็ม เป็นผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้า ขอรธรรมของพระพุทธเจ้า จงกลบบันดาลของเหล่านี้ให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นยาทิพย์ ใช้รักษาโรคให้หายทุกชนิด ให้มีแนวชีวิตรุ่งโรจน์ ให้อายุยืน.....”

นอกจากนั้นก็อาจมีด้อยคำอื่นต่อท้ายอีกบ้าง และมักให้ลูกหลานผู้ร่วมชุมนุมว่า ตามและให้ทุกคนอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดตามประสงค์ตามไปด้วย เมื่อเสร็จพิธี ของเหล่านั้นก็กลายเป็นของทิพย์หรือยาทิพย์ ใช้ทาหรือรับประทานเกิดผลดีตามปรารถนา ในวันชุมนุมสวดมนต์ เมื่อเสร็จพิธี พวกผลไม้ที่นำไปอธิษฐาน ท่านมักแจกให้ทุกคนรับประทานโดยทั่วกันด้วย ด้วยเหตุนี้ ลูกหลานและศิษย์ของท่านต่างก็เคยรับประทานของอธิษฐานของท่านมาแล้วทั้งสิ้น

ก. วิธีตั้งน้ำอธิษฐาน นอกจากคุณแม่บุญเรือนเป็นผู้อธิษฐานให้แก่ลูกหลาน และสานุศิษย์หรือผู้มาขอแล้ว ท่านยังอนุญาตฝึกให้ศิษย์หรือลูกหลานของท่าน ทำพิธีอธิษฐานของเอาเองได้ด้วย คือท่านให้ตั้งพิธีอธิษฐานน้ำ โดยตั้งอธิษฐานตามบ้านของตนเองได้ทุกวันเสาร์ ส่วนท่านเองได้อธิษฐานช่วยทุกวันเสาร์เช่นเดียวกัน โดยท่านอธิษฐานพิเศษปกแผ่กลุ่มช่วยศิษย์ทุกคนไปตลอดคืนวันเสาร์ ท่านทำตลอดคืน ปกคืนวันเสาร์ท่านมักนั่งอธิษฐานธรรมจนสว่างมิได้หลับนอนเลย วิธีการให้ลูกหลานหรือศิษย์ ตั้งน้ำอธิษฐานตามบ้านเองมีดังนี้

การเตรียมน้ำ ให้หาน้ำฝน น้ำสุก หรือน้ำที่สะอาดใช้ดื่มได้ ไม่เป็นโทษแก่ร่างกายใส่ภาชนะมีฝาปิดให้เรียบร้อย มิให้ฝุ่นละอองหรือแมลงลงไปในน้ำได้ การตั้งน้ำแต่ละครั้งให้มีน้ำมากพอใช้ดื่มได้ตลอดสัปดาห์

เวลาตั้งน้ำ ตั้งน้ำวันเสาร์ เวลาเช้าตั้งแต่ ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือบ่ายก่อนสองโมงเย็น

คำอธิษฐาน ให้ทั้งนะโมเสียก่อน ๓ จบ แล้วอธิษฐานดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้าขอน้ำไว้ นางบุญเรือน ฯ เป็นผู้อธิษฐานธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจงคสบันดาลให้น้ำนี้เป็นยาทิพย์..... (นอกจากนี้พูดเอาเองตามชอบใจ)”

เวลาที่น้ำใช้ดื่มได้ ตั้งแต่สองโมงเช้าวันอาทิตย์เป็นต้นไป น้ำนั้นนำมาดื่มได้เป็นน้ำอธิษฐาน ย่อมมีสรรพคุณดังคำอธิษฐานนั่นเอง มีลักษณะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นยาทิพย์

ของที่ให้อธิษฐานเองนอกจากน้ำ ศิษย์บางท่านได้กล่าวว่า ความจริงยังมีพลอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำอนุญาตให้ลูกหลานหรือศิษย์อธิษฐานเองได้ มีลักษณะเช่นเกี่ยวกับการอธิษฐานน้ำ

ง. วิธีใช้ของอธิษฐานบางอย่าง ของอธิษฐานทุกชนิดย่อมใช้ตามประโยชน์ของ ๆ นั้น แต่มีระเบียบในใบกึ่งน้ำของคุณแม่ ได้บอกรายการพิเศษไว้อยู่บ้าง ขอนำมาพิมพ์รวบรวมไว้ในที่นี้

“ปูนต้องนำมาให้อธิษฐานให้ พริกไทยใช้รับประทานวันละเม็ด พลใช้รับประทานครั้งหนึ่งเท่าศีรษะแม่มือ โขลกให้ละเอียด แล้วกรองเอาแต่น้ำ เติมน้ำอธิษฐานพอสมควรดำเป็นบิกเติมน้ำปูนใส ถ้าท้องผูกเติมเกลือแล้วไม่ต้องใช้น้ำปูน ใช้น้ำอธิษฐานก่อนแก้วดื่มก่อนนอนจะถ่ายได้

ข้อความเหล่านี้มีชัดเจนอยู่แล้วไม่จำต้องอธิบาย

จ. ของแทนในปัจจุบัน เนื่องในปัจจุบันคุณแม่บุญเรือนได้วายชนม์ไปแล้ว ของอธิษฐานที่อาจใช้แทนน้ำและปูนอธิษฐานได้นั้น ได้แก่คิลาน้ำ กล่าวคือ ถ่านาคิลาน้ำไปใส่ในน้ำ และอธิษฐานซ้ำตามวิธีการเดิม ก็จะได้น้ำอธิษฐานที่ทรงคุณภาพ ถ้าใส่ในปูน ๆ นั้นก็จะกลายเป็นปูนอธิษฐาน อย่างไรก็ตามถ้าผู้ใดมีพลังใจแก่กล้าจริง ก็อาจอธิษฐานน้ำ ปูน พล ได้เช่นเดิมดุจเดียวกัน ที่สำคัญก็คือต้องหมั่นฝึกอธิษฐานปฏิบัติเป็นประจำตามแบบที่คุณแม่บุญเรือนได้สั่งสอนไว้ จึงจะได้ผลสมปรารถนา

ฉ. คุณค่าของของอธิษฐาน ความจริงการอธิษฐาน เป็นการรวมพลังทางใจ ทำให้เกิดอำนาจลึกลับ บังคับของให้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นยาทิพย์ได้นั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ตามหลักการฝึกหัดจิตในพระพุทธศาสนา เป็นอิทธิวิธีอย่างหนึ่ง สำหรับผู้ศึกษาในสำนักนี้ แล้วย่อมจะทราบเป็นอย่างดีว่า ไม่ใช่ของประหลาด เป็นสิ่งที่อาจทำได้จริง ๆ แต่การจะทำสิ่งของให้กลายเป็นของทิพย์ หรือยาทิพย์ทุกประเภท ย่อมต้องอาศัยการอธิษฐาน หรือนัยหนึ่ง การรวมพลังทางใจมุ่งไปที่ของนั้นเป็นสำคัญ เมื่อสำเร็จเป็นของอธิษฐานแล้ว ของนั้นจะกลายเป็นของทิพย์หรือยาทิพย์ ไข่ต้ม, กิน, ทา, หรือใช้สอยให้เกิดประโยชน์และคุณค่าดังที่ประสงค์ได้ทุกประการ

ผู้เป็นลูกหลานและศิษย์ของคุณแม่บุญเรือน โทงบุญเต็ม หรือผู้เคารพเลื่อมใส นั้นแม้คุณแม่บุญเรือน โทงบุญเต็ม จะได้วายชนม์ไปแล้ว ก็ยังคงอาจตั้งน้ำอธิษฐานให้มีความศักดิ์สิทธิ์ใช้รับประทานได้เช่นเดิม ขอทุกท่านที่เคยทำไปแล้วก็โปรดทำต่อไป ส่วนผู้ไม่เคยทำก็ได้โปรดทดลองทำดู ติดต่อกันไปหลาย ๆ วันเสาร์ แล้วท่านจะประหลาดใจในผลของน้ำอธิษฐานอย่างน่าพิศวงทีเดียว เช่นเด็กในบ้านที่เคยเจ็บป่วย ก็จะหายไ้โดยพลิตั้ง โดยคาถาและคิดไม่ถึง.